
Người Alphanam, mỗi người sẽ có một thâm niên khác nhau, nhưng họ 
đều là những “tài sản quý giá nhất” của Tập đoàn. Mỗi người có nhiều 
cách khác nhau để biểu đạt về trải nghiệm tại “ngôi nhà thứ hai” của 
mình, lắng nghe những tâm sự đó cũng là lúc chúng ta hình dung về tình 
yêu, sự trân trọng và tinh thần tích cực trong việc xây đắp thêm văn hóa 
gia đình tại Alphanam.

Vậy còn đối với các độc giả của Kênh Nội bộ, “đến khi nào Anh/Chị cảm thấy 
Alphanam là gia đình để Anh/Chị gắn bó lâu dài?”

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải trong một bài phỏng vấn 

về chủ đề “Văn hóa gia đình tại Alphanam”. “Văn hóa gia đình” với lòng tin 

cậy và tôn trọng lẫn nhau là giá trị mà người Alphanam luôn ghi nhớ và xây 

dựng. Là một công ty lấy giá trị văn hoá gia đình làm cốt lõi, Alphanam từ 

những ngày đầu được xây dựng nên bằng chính văn hoá của gia đình Chủ 

tịch Nguyễn Tuấn Hải và các thế hệ đầu tiên mà chúng ta thường gọi họ 

bằng những danh xưng gần gũi “cô”, “chú”, “anh”, “chị”. Văn hoá gia đình 

chính là nền tảng vững chắc tạo nên những trang sử của Alphanam Group, 

được viết tiếp bằng sự cống hiến, và sẽ còn tiếp tục được kế thừa và phát 

triển bởi những thế hệ người Alphanam. 

Mỗi một thành viên gia đình Alphanam đến với Tập đoàn đều sẽ có những 

cách hòa nhập riêng biệt. Với cùng một câu hỏi “Đến khi nào, Anh/Chị cảm 

thấy Alphanam là gia đình để Anh/Chị gắn bó lâu dài”, chúng tôi đã tìm đến 

các cán bộ Nhân viên với đa dạng thâm niên, có người 2 năm, cũng có 

người đã đồng hành cùng Tập đoàn hơn 2 thập kỷ để lắng nghe chia sẻ của 

họ. Trải nghiệm khác biệt, cảm nhận cũng không giống nhau đã tạo nên 

một “bộ sưu tập” phong phú kỷ niệm và cảm xúc. 

Vậy đến khi nào, họ cảm thấy Alphanam là gia đình để Anh/Chị gắn bó lâu dài?

Thời điểm E-Magazine này ra mắt là vào “tuần lễ gia đình”, 

với ngày Quốc tế Gia đình đặc biệt. Đây không phải là mốc 

thời gian ngẫu nhiên, bởi chúng tôi - những người thực 

hiện E-Magazine này chọn ngày Quốc tế gia đình để người 

Alphanam có dịp nói về nơi mà họ làm việc và trải nghiệm 

trong quãng thời gian hơn 8 tiếng/ngày, là doanh nghiệp 

họ gắn bó giữa muôn vàn lựa chọn ngoài kia…

Tôi mất khoảng 1 tháng rưỡi để làm quen với môi trường mới, còn nếu quen với công việc thì phải 

tầm 3 – 4 tháng. Làm việc 4 tháng tại FUJIALPHA, tôi được tham gia chương trình kỷ niệm 27 năm 

của Tập đoàn “Hành trình vượt vũ môn” và đăng ký tham gia giải chạy. Đó là sự kiện đầu tiên của 

Tập đoàn sau khi tôi gia nhập nên để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc. Sau khoảng nửa 

năm, tôi đã hòa nhập được vào guồng quay của công việc và quen với các đồng nghiệp, chính thức 

cảm thấy bản thân mình thuộc về FUJIALPHA và Alphanam. 

Công việc Kế toán đã quen với tôi, bởi hệ thống tài khoản kế toán thì ở doanh nghiệp nào cũng vậy, 

chỉ khác ở đặc thù của mỗi công ty và hệ thống quản lý tài chính nội bộ. Bên cạnh đó, kế toán là 

công việc bên những con số liên quan đến tiền bạc nên đương nhiên khiến tôi khá áp lực. 

Kết thúc thời gian thử việc, tôi có cơ hội đi học lớp mini MBA khóa đầu tiên, đó cũng là quãng thời 

gian tôi được làm quen nhiều hơn với các thành viên Tập đoàn, mở rộng mối quan hệ của mình với 

đồng nghiệp, đặc biệt là biết nhiều hơn về văn hóa của Alphanam thông qua chia sẻ trong lớp học 

của mọi người. Tinh thần từ đó cũng trở nên thoải mái và cởi mở hơn rất nhiều.

Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thang máy FUJIALPHA

Ngày 19/8 năm đó, chúng tôi chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn. Lần đầu tiên người 

Alphanam dự một buổi sinh nhật tập đoàn theo hình thức online, chủ đề năm đó là “Tương lai 

Alphanam là sức mạnh tập thể”. Tôi được làm việc với một team mà các thành viên đều giàu năng 

lượng, quyết tâm, máu chiến. Thời điểm ấy, dịch bệnh còn đang căng thẳng, trong khi các doanh 

nghiệp khác đang chỉ bàn đến việc cắt giảm bao nhiêu nhân sự, giảm lương còn bao nhiêu %, thì 

Alphanam tổ chức một sự kiện lớn để nói về sự đoàn kết, về sức mạnh tập thể. Với cá nhân tôi, 

chương trình ấy rất quan trọng, bởi đó là giây phút tôi nhận ra “văn hóa này, tư duy này, cách làm 

việc này, là nơi mình mong muốn gắn bó lâu dài”.  

Nhắc lại thật nhiều kỷ niệm. Hôm nay là ngày bước sang năm thứ 4 tôi ở nơi này. Quãng thời gian 

vừa qua với tôi như một khóa học đặc biệt, nơi tôi vượt qua các kỳ thi bằng sự giúp đỡ của sếp và 

đồng nghiệp; nơi tôi học được những bài học quý giá về quản lý, quản trị, về vận hành công việc, 

về cách đối diện và đương đầu, và về cách làm người điềm tĩnh, làm người bản lĩnh.

Thách thức đầu tiên của tôi khi đến Alphanam là việc tôi… trẻ quá. Tất cả các anh chị đồng nghiệp 

mà tôi được nhận quản lý đều hơn tuổi tôi.  Mọi người đều trong trạng thái “Để xem bạn này trẻ 

thế sẽ làm được gì”.

Lúc đó tôi vừa bước sang tuổi 27. Tôi hiểu, theo phản xạ thông thường, mọi người có quyền đặt ra 

những câu hỏi về năng lực của tôi, vì mình là người mới lại còn nhỏ tuổi. Những ngày đầu, chúng 

tôi gặp nhiều vướng mắc vì hoài nghi năng lực của nhau. Câu hỏi lớn nhất lúc đó tôi tự hỏi là “Mình 

phải làm gì bây giờ, bỏ đi tìm một team khác mà người ta đón nhận mình hơn, hay lì lợm và chiến 

đấu; nếu mình chiến đấu tiếp thì lý do là gì?”. 

Một ngày tháng 5 Hà Nội nóng hơn 40 độ, tôi thấy chị trong team ngoài việc gọi chục cốc nước cho 

mọi người, thì chị gọi riêng một cốc nước ép dưa hấu cho chú bảo vệ ngồi dưới chân tòa nhà. Vừa 

làm chị ấy vừa lẩm nhẩm “mình ngồi đây còn nóng thế này không biết các chú ở dưới đường nóng 

thế nào nhỉ?”. Giây phút đó tôi nhận ra, à dù có một vài tranh luận về công việc nhưng chị ấy thực 

sự là một người tốt bụng, thương người. Hôm khác, một anh trong team mặt buồn thiu kể về chú 

chó mà anh ấy nuôi bị ốm, và xót thương nó như một thành viên trong nhà. Tôi tự bảo mình “Người 

thương động vật như thế cũng là người tốt”…

Chính từ những khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra rằng, những anh chị trong team tôi đều là người 

tốt, và họ đều có năng lực. Tôi muốn là đồng đội của họ. Ý nghĩ đó giúp tôi quyết tâm rằng: “Mình 

sẽ chinh phục các anh chị bằng nghiệp vụ và bằng con người mình”.

Phó Ban Marketing Bất động sản - CTCP Công viên Văn hóa Mường Hoa

Phó Phòng Pháp chế - Ban Pháp chế Tập đoàn

Trong 2 tháng đầu tiên, trong đầu tôi chỉ có công việc và áp lực. Đương nhiên một nhân sự mới gia 

nhập một tập thể sẽ không thể quen ngay và luôn mà cần thời gian để hòa nhập, tôi hiểu điều đó và 

cũng cho mình thời gian để thích nghi. Sau 6 tháng, tôi cảm nhận được mình phù hợp với văn hóa và 

môi trường làm việc nơi đây. Công tác đào tạo ngoài chuyên môn giúp tôi bổ trợ những kỹ năng và kiến 

thức hữu ích, bởi vậy tôi cảm nhận rằng ở đây tôi luôn có được sự phát triển mà tôi cần. 

Trước đây, tôi có thói quen đưa ra quan điểm áp chế lên người khác vì đó là cách tôi suy nghĩ và 

nhìn nhận về mặt pháp lý. Nhưng về đây rồi, tôi nhận thấy mình cần phải điều chỉnh và xem xét lại 

sao cho luận điểm của mình khoa học nhưng vẫn phải mang tính linh hoạt, làm thế nào để cân 

bằng giữa cái tôi cá nhân và cách giao tiếp phối hợp với mọi người. Nghề luật luôn đòi hỏi sự phản 

biện, đôi lúc sự căng thẳng sẽ diễn ra, nhưng hiệu quả công việc thì luôn được tôi và các đồng 

nghiệp ở Alphanam đặt lên hàng đầu. 

Alphanam là công ty thứ hai mà tôi làm việc kể từ lúc tôi ra trường, sau gần 10 năm tôi công tác tại 

công ty cũ. Mỗi người đều cần có sự vận động, tôi chọn thử thách ở một môi trường mới và tôi 

chưa từng hối hận vì điều đó. Đương nhiên, thời gian đầu tiên tôi sẽ thấy không quen, bởi cách 

triển khai công việc ở Alphanam rất mới với tôi so với doanh nghiệp trước đó, nhưng tôi luôn tự 

nhắc bản thân cần học hỏi để tốt lên từng ngày. 

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Có hai kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất. Mặc dù rất ít có cơ hội gặp gỡ sếp Mỹ, nhưng trong một lần 

tham gia sự kiện thể thao của công ty tại Sân vận động Đại học Hà Nội, sếp Mỹ đã tự tay xịt thuốc 

chống muỗi cho tôi. Và khi thấy chúng tôi chưa có kỹ thuật “pose hình”, sếp đã tự tay chụp cho 

chúng tôi những bức hình rất đẹp. Hơn thế nữa, trong buổi họp trao đổi về công việc nhân sự, sếp 

và tôi đã có “điểm chạm” trong cách tư duy từ trải nghiệm khách hàng đến “điểm chạm” trong 

trải nghiệm nhân viên. Thêm một kỷ niệm mà tôi rất nhớ nữa, đó là ngày đầu tiên tôi đến 

Alphanam. Khi ra về, “đại ca” Tâm (Ms. Hoàng Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn - pv) 

đã đi trước mở cửa và giữ cửa cho tôi. Tại thời điểm đó, tôi đã có cảm nhận Alphanam là một môi 

trường văn hóa thân thiện, “không quan cách”.

Tôi cảm thấy tự hào khi mình là một thành viên của Alphanam E&C – một công ty có truyền thống 

lâu đời thuộc Alphanam Group lớn mạnh. Bên cạnh sự lớn mạnh về mặt kinh doanh, đó còn là sự 

lớn mạnh về tinh thần, truyền thống và văn hóa với phương châm của Người Đứng Đầu luôn lấy 

“sự tử tế” làm gốc. Ngay từ những ngày đầu đến với ngôi nhà lớn này, tôi đã bị thu hút với các hoạt 

động cũng như văn hóa thúc đẩy học tập và phát triển (continuous learning & development). Các 

hoạt động học tập không chỉ giúp cho từng thành viên trang bị những kỹ năng mới trong công việc 

mà còn có tâm thế vững vàng hơn trong cuộc sống, đối mặt và vượt qua những khó khăn, thách 

thức. Tôi tự hào là một mảnh ghép “thuộc” về nơi đây, chứng kiến và góp phần vào sự phát triển 

lĩnh vực cơ điện của Tập đoàn. 

Công nghệ: Hồng NgọcBiên tập: Kim Ngân Thiết kế: Tuấn Anh

Nếu hỏi tôi điều gì khiến tôi nhớ nhất, thì đó là văn phòng tại trụ sở 33 Bà Triệu. Trước khi ứng 

tuyển vào Alphanam, tôi có nhờ một người bạn quan sát văn phòng làm việc, và tôi được nghe kể 

về một tòa nhà rất đẹp, nằm ngay giữa ngã tư. Phải thừa nhận là một trong những yếu tố khiến tôi 

có ấn tượng ngay khi đến với Alphanam chính là sự sạch sẽ và bắt mắt của không gian tại trụ sở 33 

Bà Triệu. Trên Facebook của tôi đến giờ vẫn lưu lại những tấm hình tôi chụp ảnh văn phòng từ 

ngày đầu tiên tôi làm việc tại Alphanam. 

Mới đầu đến công ty nhận việc, tôi cảm giác chênh vênh lắm, vì cái gì cũng mới toanh. Nhưng càng 

làm việc, càng tiếp xúc với đồng nghiệp thì tôi cảm thấy ngày càng gắn bó. Sau 2 năm, tôi thực sự 

cảm thấy sẽ làm việc được tại Alphanam lâu dài, vì nhiều lý do và nhiều sự phù hợp. Và đến giờ đã 

gần một thập kỷ, tôi nhất định sẽ kỷ niệm dấu mốc 10 năm ở Alphanam theo cách thật đặc biệt.

Cuối năm 2017 tôi đến với Alphanam, ngay khi Công ty Cổ phần VIREX mới thành lập. Sơ đồ tổ chức 

về nhân sự, cơ cấu, quy trình, quy chế… đều xây mới hoàn toàn. Bởi vậy lúc đầu tôi khá mất thời 

gian để quen với môi trường làm việc. Khả năng thích ứng mỗi người khác nhau, còn riêng tôi cần 

khoảng 4 tháng để làm quen và hòa nhập. 

MS. LƯU THÚY HÒA
Chuyên viên Nhân sự - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Á

Alphanam trong tôi, là nơi tôi:

1. Được thể hiện

2. Được lắng nghe

3. Được giúp đỡ 

4. Được đóng góp

5. Được giúp sức

6. Được tốt lên

7. Được là mình, một phiên bản hoàn thiện hơn

Một nơi mà bản thân “được” nhiều thì vẫn là nơi 

để gắn bó, để cùng bước tiếp và đi lên.

MS. ĐOÀN PHƯƠNG
Trưởng Phòng Phát triển Khách sạn - Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam

Thuở ban đầu, tôi làm công việc quản lý kho tại 

nhà hàng Indochine 1915 trong 3 năm, quản lý 

hàng nghìn chai từ rượu, bia cho đến nước ngọt 

với số lượng lớn. Có chai rượu lên đến hơn 100 

triệu. Việc xuất bao nhiêu, nhập bao nhiêu, dư 

bao nhiêu cần phải rõ ràng, có giấy tờ đầy đủ. Vì 

thế nên tôi đã quen với các con số và chỉ dựa vào 

đó để xem kết quả công việc đang diễn ra đúng hay 

sai. Tuy nhiên đến khi nhà hàng không còn hoạt 

động, đã có lúc tôi rời đi, nhưng cái duyên với 

Alphanam vẫn không thể dứt được. Tôi quay lại và 

gắn bó đến giờ, hiện tôi đang làm các công việc liên 

quan đến chuẩn bị hoa quả, nấu nướng; sáng có 

thể nấu ăn nhưng chiều vẫn ngồi văn phòng làm 

thanh toán các bộ hồ sơ hành chính bếp. 

Mới đầu khi quay lại Alphanam kiêm nhiệm thêm công việc văn phòng, tôi thấy không quen, thậm 

chí có lúc còn nản chí, nhưng sau một năm thì bắt đầu cảm thấy ổn hơn. Giờ nghĩ lại, tôi thấy vui 

và may mắn khi mình đã kiên nhẫn. Những nhiệm vụ hiện tại đã cho tôi nhận thức được bản thân 

không nên cứng nhắc quá mà cần sự hài hòa, công việc mới có thể xuôi được. 

Tôi nhớ mãi một kỷ niệm vui như thế này. Tôi thường sẽ nhắn tin cho các lãnh đạo nếu họ đi công 

tác xa là “chú ơi, cô ơi, anh ơi, chị ơi, mấy giờ cô/chú/anh/chị về ăn cơm”. Có một lần tôi nhắn cho 

một lãnh đạo: “Anh ơi, mấy giờ anh về ăn cơm?”. Chồng tôi đọc được tin nhắn và hỏi tôi rằng: 

“Ngoài cái nhà này thì còn có nhà nào mà cần gọi người về ăn cơm nữa” (cười). Nghĩ lại mới thấy, 

Alphanam đã trở thành “nhà” của tôi rồi. 

Tôi rất thích được cắt tỉa bày biện hoa quả, đồ ăn. Alphanam là nơi giúp tôi được làm những công 

việc mình yêu thích và may mắn hơn cả là Indochine 1915 trước đây và Ban Hành chính hiện giờ 

đều có những thành viên hòa đồng và biết cách san sẻ với nhau. Với tôi, vậy là đủ để tôi chọn để 

gắn bó lâu dài rồi! 

MS. NGUYỄN THỊ CÚC
Nhân viên Bếp Canteen - Ban Hành chính Tập đoàn 

Tôi đến với Alphanam đúng vào giai đoạn chuyển 

giao quan trọng của Tập đoàn. Đầu năm 2017, 

sếp Minh Nhật bắt đầu tiếp quản công việc tại 

Alphanam. Sếp Minh Nhật là người không ngại 

thử nghiệm, dám tin tưởng để giao trọng trách 

cho những người mới “chân ướt chân ráo” vào 

Alphanam như tôi, đúng với tinh thần sẵn sàng 

làm những cái mình không biết và không sợ sai. 

Có thời điểm, trong một tháng có 4 ngày thứ 7 thì 

ít nhất cũng phải 2 ngày thứ 7 sếp Nhật sẽ gặp 

tôi để trao đổi và chỉ đạo công việc suốt từ trưa 

cho đến buổi chiều.

Điều khiến tôi cảm kích là ở Alphanam từ những ngày đầu tiên tôi đã được trao cơ hội, và có bất cứ 

điều gì khó khăn thì thì Ban Lãnh đạo luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tôi. Bởi vậy có những công 

việc tôi cảm thấy khó, nhưng khi triển khai thì lại khá thú vị. Nếu cách làm của tôi mang lại kết quả 

tốt thì nghĩa là tôi đã mang lại cho công ty những giá trị, và tôi thấy vui vì điều đó. Nhận được sự 

tin tưởng là động lực lớn để tôi gắn bó và làm việc lâu dài tại Alphanam.

MS. HOÀNG THỊ THANH TÂM
Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn

Gần hai thập kỷ làm việc tại Alphanam là quãng thời gian có rất nhiều điều đáng nói với tôi. Alphanam 

là công ty thứ hai mà tôi làm việc kể từ lúc ra trường và ở lại đến bây giờ. Lúc đó cơ cấu chưa tách 

thành ALPEC mà vẫn chung là FUJIALPHA, có cả sản xuất cơ điện, lắp ráp tủ bảng điện ở đây. Ngay cả 

FUJIALPHA lúc ấy cũng chỉ mới thành lập. 

Sự gắn bó của hiện tại bắt nguồn từ văn hóa làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau tại 

Alphanam. Các lãnh đạo còn liên tục tìm tòi, tìm hiểu các tài liệu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 

để chúng tôi cập nhật bởi ngày càng có nhiều chủng loại thang mới, và vấn đề điện đóm thì cần 

phải đào sâu kỹ lưỡng mới có thể làm việc được. Anh, chị, em trong nhà máy hầu hết đều là những 

người làm lâu năm, ai cũng như tôi, luôn coi nơi này là một phần rất quan trọng trong đời mình. Cứ 

nhớ đến quãng thời gian dài đã trải qua tại Alphanam là cảm xúc dâng trào lắm, tôi không biết 

diễn tả như thế nào nữa (cười).

Tổ trưởng Tổ Điện thang máy - Công ty Cổ phần Liên doanh ALPEC

Nếu nói điều gì khiến tôi tiếc nuối nhất trong thời gian làm việc tại Alphanam, thì đó là tôi đã xem 

trực tiếp, trọn vẹn vở kịch tại Đại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn trong trạng thái khá mông 

lung, bởi tôi lúc đó chỉ mới đến với Tập đoàn chưa đầy 1 tháng. Nếu là tôi của thời điểm hiện tại, khi 

đã có thời gian “thấm” và “ngấm” văn hóa của Alphanam, chắc chắn rằng tôi sẽ có cho mình 

những cảm xúc đặc biệt hơn. Những năm làm việc tại đây đã tặng tôi nhiều mối quan hệ mà tôi rất 

quý trọng; hơn hết là giúp tôi có cái nhìn tích cực hơn về mọi điều mà tôi trải qua, và ngày càng 

trưởng thành.

Tìm được một nơi làm việc phù hợp với bản thân 

đã khó. Tìm được một nơi mà cảm thấy muốn 

gắn bó, muốn cống hiến, muốn nỗ lực thì càng 

khó hơn. Trong hai tháng đầu tiên đến với 

Alphanam, đã có lúc tôi tưởng rằng Alphanam 

không phải là nơi dành cho tôi, khi tôi loay hoay 

với lựa chọn của chính mình. Một guồng quay 

công việc đang gấp gáp để chuẩn bị cho một sự 

kiện rất lớn với quy mô toàn Tập đoàn. Tôi từng 

rất lo sợ rằng non nớt của tôi thời điểm đó sẽ 

làm ảnh hưởng đến công việc chung. Sự thành 

công của sự kiện đó, cùng với chuyến công tác 

một mình tại Đà Nẵng đã thay đổi cái nhìn của 

tôi rất nhiều. Tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn có 

thể phát triển hơn tại nơi này, với những người 

cộng sự sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần, cùng 

những người quản lý trực tiếp luôn lắng nghe, 

chia sẻ và đặt niềm tin.

Trưởng nhóm Truyền thông Nội bộ - Ban Marketing & Truyền thông Tập đoàn

Cái duyên của tôi và Alphanam bắt đầu từ năm 1999, khi còn là Công ty TNHH Alphanam. Trong 

thời gian đầu, tôi không nề hà bất cứ công việc nào, từ tạp vụ, photocopy hồ sơ, lễ tân… tôi đều sẵn 

sàng thực hiện. Đến một ngày, tôi được anh Tuấn B (ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Alphanam E&C - pv) đề xuất chuyển sang bộ phận Hành chính Nhân sự của Công ty - lúc 

bấy giờ là Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện. Tôi không nhớ rõ tự lúc nào tôi coi Alphanam là gia 

đình thứ hai của mình. Ngày đó còn trẻ, cảm xúc đến rất tự nhiên thôi!

Ngày đó công ty còn quy mô nhỏ, gồm bộ phận kế toán, kinh doanh, kỹ thuật… và có xưởng sản 

xuất tại Bồ Đề - Gia Lâm. Đội ngũ nhân sự số lượng khá ít, chúng tôi đùm bọc thân thiết cùng nhau 

đúng nghĩa một gia đình thực sự. Những năm đầu tôi là em út của công ty, người ít tuổi nhất nên 

được các anh, chị rất cưng chiều, lúc nào cũng nhận được sự quan tâm hỏi han hướng dẫn công 

việc khi bị vướng mắc. Giờ quy mô công ty đã lớn hơn rất nhiều, nhân sự sẽ có những cách gắn bó 

và kết nối khác với chúng tôi ngày xưa. Nhưng thú thật, nói về ký ức trước đây thì tôi nhớ vô cùng 

những buổi chúng tôi cùng đi ăn, đi cafe với nhau ở đường Tô Hiến Thành. Hay còn có những kỷ 

niệm không thể nào quên khi anh Hải (Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải - pv) chọn mua từng chiếc máy 

photocopy đặt trong công ty và chỉ bảo tận tình cho chúng tôi làm việc. Mỗi lần trúng thầu thì các 

anh em phòng thầu sẽ khao cả công ty ăn kem Tràng Tiền để chúc mừng. Nếu anh chị em làm việc 

khuya thì Anh Hải thường nói với chị Minh Anh (bà Đỗ Thị Minh Anh - phu nhân Chủ tịch Nguyễn 

Tuấn Hải - pv) nấu đồ ăn để mọi người cùng quây quần ăn lót dạ, có sức còn “chiến đấu” tiếp…

Môi trường của Alphanam đối với tôi, và rất nhiều người nhận xét là môi trường Alphanam không 

có sự đấu đá, mọi người đều lành, có tinh thần quan tâm lẫn nhau. Ngay cả hiện tại khi gặp lại 

những đồng nghiệp cũ tại Alphanam, mọi người vẫn có chung nhận xét như tôi và rất nhớ về cách 

cư xử tình cảm của chị Minh Anh, của anh Hải. Tôi mong rằng Alphanam sẽ là ngôi nhà thứ hai của 

không chỉ thế hệ trước như chúng tôi, mà còn của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên hơn nữa.

Chuyên viên Nhân sự - Ban Nhân sự Tập đoàn


